

UBND TỈNH KIÊN GIANG
VĂN PHÒNG

Số: 1031/TB-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 31 tháng 12 năm 2020



THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhân tại chuyên
kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khu vực biên giới
tại thành phố Hà Tiên và huyện Giang Thành**

Ngày 29/12/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhân đã chủ trì chuyên kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid – 19 khu vực biên giới tại huyện Giang Thành và thành phố Hà Tiên theo Thông báo số 495/TB-UBND ngày 29/12/2020.

Sau khi kiểm tra thực tế tại Cửa khẩu quốc gia Giang Thành và quốc tế Hà Tiên, một số điểm chốt chặn phòng chống dịch, khu cách ly..., và nghe lãnh đạo UBND thành phố Hà Tiên, huyện Giang Thành và các đơn vị có liên quan báo cáo tình hình phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện Giang Thành và thành phố Hà Tiên; ý kiến của các thành viên Đoàn kiểm tra và các cơ quan, đơn vị có liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhân có ý kiến kết luận như sau:

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Chỉ đạo thành phố Hà Tiên, huyện Giang Thành và các sở, ngành, đơn vị có liên quan đã tập trung quyết liệt, chủ động thực hiện nghiêm các giải pháp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quản lý theo các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch bệnh khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh, yêu cầu Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND thành phố Hà Tiên và huyện Giang Thành theo chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các giải pháp trọng tâm sau:

1. Tiếp tục xác định công tác phòng, chống dịch khu vực biên giới là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu, phải tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Tỉnh ủy và UBND tỉnh từ các sở, ban, ngành cấp tỉnh đến cấp huyện, chính quyền cấp xã, ấp, khu phố, tổ nhân dân tự quản và người dân để cùng chính quyền thực hiện tốt công tác, phòng chống dịch; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm hoặc có hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch theo quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời, chuẩn bị tốt nhất về lực lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị để sẵn sàng cho mọi tình huống.

2. Tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền về các biện pháp tự bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân; các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; các điển hình tốt trong phòng, chống dịch. Xử lý nghiêm việc đưa tin sai sự thật, khai báo y tế không trung thực, không chấp hành việc cách ly theo quy định, vượt biên giới trái phép.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc kiểm soát khu vực biên giới theo 02 tuyến:

- Tuyến 01 (vành đai biên giới), do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh là cơ quan đầu mối, thực hiện các chốt chặn và tuần tra, kiểm soát nghiêm ngặt tuyến vành đai biên giới trên bộ và trên biển, nhất là tình trạng buôn lậu qua biên giới và xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

- Tuyến 02 (tuyến sau vành đai biên giới), do UBND các huyện, thành phố là cơ quan đầu mối; chỉ đạo phối hợp cùng với lực lượng của Cục Quản lý thị trường tỉnh và các ngành có liên quan bố trí các chốt tuần tra, kiểm soát nghiêm ngặt và phối hợp chặt chẽ với tuyến 01, không để lọt các đối tượng vượt biên giới trái phép và buôn lậu.

- Giao Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh chỉ đạo tăng cường các lực lượng nghiệp vụ hoạt động tại khu vực biên giới để đảm bảo an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh quốc gia và phòng, chống tội phạm ma túy, cướp giật, kinh tế..., qua biên giới.


- Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo rà soát lại lực lượng, bố trí đảm bảo về lực lượng và trang thiết bị để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới trên bộ và trên biển; phối hợp với các lực lượng của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện tốt nhất công tác phối hợp kiểm soát tuyến biên giới trên biển. Trường hợp chưa đảm bảo về lực lượng, phương tiện và khó khăn trong công tác phối hợp với các lực lượng của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thì báo cáo và có ý kiến đề xuất cho UBND tỉnh để có hướng xử lý kịp thời.

- Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, địa phương và các lực lượng làm nhiệm vụ tại các cửa khẩu, khu cách ly tập trung để thực hiện tốt công tác sàng lọc, phân loại và cách ly; phải cung cấp đầy đủ các phương tiện, vật tư và trang thiết bị y tế, bảo hộ y tế..., cho lực lượng làm nhiệm vụ để đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra tình trạng lây nhiễm bệnh cho lực lượng cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

4. Giao UBND thành phố Hà Tiên và huyện Giang Thành chỉ đạo triển khai khởi động ngay các chốt ở tuyến 02; tiếp tục rà soát các vị trí trọng yếu để bổ sung thêm các chốt, đảm bảo không để lọt các đối tượng vượt biên giới trái phép và buôn lậu trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo chính quyền cơ sở (xã, phường,

thị trấn, ấp, khu phố, tổ nhân dân tự quản,...) nắm chắc tình hình tại địa bàn quản lý, sớm phát hiện người lạ, người về từ nước ngoài, người nước ngoài đến địa bàn để có giải pháp thực hiện kịp thời các biện pháp cách ly theo quy định; có phương án thân tốc thực hiện việc khoanh vùng, truy vết khi xuất hiện trường hợp nghi nhiễm hoặc nhiễm Covid-19 trên địa bàn quản lý.

5. Về các khu cách ly tập trung tại Điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên thuộc BQL Khu Kinh tế tỉnh: Giao UBND thành phố Hà Tiên làm việc cụ thể với BQL Khu kinh tế tỉnh để bố trí gấp lại khu cách ly tập trung này, đảm bảo năng lực cách ly tập trung theo yêu cầu và tuân thủ theo các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo và có ý kiến đề xuất cho UBND tỉnh để xử lý kịp thời.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xin thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhân đến các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan biết, thực hiện. / 

Nơi nhận:

- Như thành phần Thông báo số 495/TB-UBND ngày 29/12/2020;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- LĐVP; P. KGVX;
- Lưu: VT, tthuy, "HT".

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Công Danh